
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 
หรือค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือน  ปิ่นเงิน  
สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ไม่มีความคิดเห็น 

 
 
 

 
 
เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไมไ่ด้ส่งความคิดเห็นกลับมา
ตามกรอบเวลาที่ก าหนดไว้จึงไม่มกีารบันทึกความคิดเห็น
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่านนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โอม  ศรนิล 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
1. ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีซึ่งส่วนใหญ่จะออกไปท างานโดยทั่วไปจะไป

พัฒนาระบบเพื่อใช้ในองค์การต่าง ๆ ในปัจจุบันพบว่านักศึกษาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มคีวามเข้าใจเรื่องการด าเนินธรุกิจน้อยมาก ดังนั้น จึงขอ
เสนอให้มีวิชาในลักษณะที่อธิบายกระบวนการทางธุรกิจ (และบัญชทีี่
จ าเป็น) อาจเป็นของคณะอื่น ๆ ก็ได้   

 
 
หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านธุรกิจและบัญชีไว้ด้วยแล้ว 
 

2. นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเมื่อจบไปไม่ค่อยมีความ
เข้าใจเรื่องการบริหารการเงิน ไม่รูจ้ักกระทั่งดอกเบี้ยทบต้นหรือการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ จึงขอเสนอให้มีวิชาการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
ให้นักศึกษาเริ่มต้นก้าวเดินได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น 

หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านธุรกิจและบัญชีไว้ด้วยแล้ว 
 

3. นโยบาย Digital Economy ต้องการส่งเสริมใหม้ีผู้ประกอบการมากข้ึน 
จึงควรมีวิชา Entrepreneurship และอาจมี Innovation 
Managementให้เลือก 

หลักสูตรได้จัดให้มีรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับ
ทางด้านธุรกิจและบัญชีไว้ด้วยแล้ว 
 

4. ขอเพิ่มวิชาเกี่ยวกับกฎหมายด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เน้นด้านนี้เลย 

หลักสูตรมีรายวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว 

5. อาจมีวิชาการจัดการองค์การภาครัฐและเอกชนในเข้าใจการด าเนินงาน
ในหน่วยงานท้ัง 2 รูปแบบ 

หลักสู ตรมี เนื้ อหา เป็นส่ วนหนึ่ ง ในรายวิชา     
344-331 แล้ว 

6. ทฤษฎีค านวณไม่น่าต้องเรียนในระดับปรญิญาตร ี หลักสูตรบรรจุไว้เป็นรายวิชาเลือกเพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

7. อาจเพิ่มวิชา Enterprise software development ให้นักศึกษาเข้าใจ
หลักการเทคโนโลยีและ framework ต่าง ๆ ที่จะไปเจอในการท างาน
เมื่อจบไปและในอนาคต 

หลักสูตรมีเนื้อหาส่วนนี้ในรายวิชา 344-351 แล้ว 

8. ในระดับปรญิญาตรี ผมเห็นวา่ต้องเน้นให้ออกมาท างานได้ เช่น network 
จบมาก็ต้องจัดการ router switch และ firewall ได้  Database 
admin ก็ต้องบริหารจัดการ database ได้  การพัฒนาโปรแกรมจบแล้ว
เมื่อเข้าตลาดงาน ก็เข้าใจเทคโนโลยี  ต่าง ๆ ของบริษัทและเริ่มงานได้
เลยโดยไม่ใช้เวลาศึกษานาน อาจอ้างอิงจาก certification ที่เป็น
มาตรฐานในระดับต้น ๆ ในด้านตา่ง ๆ 

การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในบาง
รายวิชาได้วางแนวทางให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทางวิชาชีพและส่งเสริมให้นักศึกษาไปสอบวัด
ความรู้เฉพาะทางด้วย  

 
 
 
 



 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

โดย ดร.วิวัฒน์  ศรีเฟ่ืองฟุ้ง 
บริษัท ดิจิตอลเทคโนโลยีคอนซัลแทน จ ากัด 
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสาขาวิชาที่มีการเปลีย่นแปลงรวดเร็ว

มาก ท้ังฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีงานวิจัยใหม่ ออกมาตลอด 
เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้ติดตามความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพียงหนึ่งปี 
อาจถือได้ว่าความรู้ที่มลี้าสมัยไปแล้ว การเรียนการสอนวิชาใน
สาขานี้ก็ย่อมต้องปรับให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงท่ีรวดเร็วนี ้

 
 

การออกแบบรายวิชาในหลักสูตรมีความยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี เช่น มีรายวิชาหัวข้อพิเศษ
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดรายวิชาเพ่ือ
รองรับวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 

2. หลักสตูรที่เสนอเห็นว่ามีวิชาต่าง ๆ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ระดับปริญญาตรีที่ครอบคลุมมากเกือบทุกด้าน ท้ังวิชาบังคับและ
กลุ่มวิชาเลือก โดยเฉพาะกลุม่วิชาเลือกที่มีมากจนอดสงสยัไม่ได้
ว่าอาจารย์ที่มีอยู่จะสามารถสอนได้หมดหรือไม่ แต่หากท าได ้
จะดียิ่ง  

เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

3. มีหลายวิชาในอดตีที่เป็นเพียงหัวขอ้ในวิชาหลัก แต่ปัจจุบันมี
เนื้อหามากพอที่จะแยกเป็นหนึ่งวิชาได้เลย และมีหลายวิชา
เช่นกันท่ีในอดีตไม่มสีอน แต่ปัจจบุันกลายเป็นวิชาส าคัญทีต่้อง
เรียนรู ้

หลักสูตรที่น าเสนอนี้ได้ค านึงถึงการจัดเนื้อหาในรายวิชา
เป็นอย่างดีแล้ว 

4. ข้อ ก) ถึงข้อ ง ท่ีเริ่มต้นด้วย “แขนงวิชาชีพ...” ขอเปลี่ยนเป็น 
“กลุ่มวิชา ...” เช่น ก) แขนงวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ เป็น 
                       ก) กลุ่มวิชาชีพวิทยาการสารสนเทศ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว 

5. ข้อ 3.2  กลุ่มวิชาเลือกวิชาชีพ ขอเปลี่ยนเป็น กลุ่มวิชาเลือก
วิชาชีพอ่ืน ๆ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว 

6. หลายวิชาในหัวข้อ 3.1 กลุ่มวิชาเลือกแขนงวิชาชีพ มีหลายวิชาที่
น่าจะสอนในระดับปริญญาโท/เอกแทน เพราะเป็นวิชาที่ระดับ 
Advance ไม่ค่อยจ าเป็นในระดับปริญญาตรี และอีกอย่าง
ภาควิชาฯ ไดม้ีวิชาเลือกในหัวข้อ 3.1 มากเพียงพอ และเป็นวิชา
ที่ดูเหมือนจะไมม่ีความส าคัญ และมีประโยชน์มากกว่าเมื่อจบ
ออกไปท างาน 

ด าเนินการแก้ไขชื่อรายวิชาแล้วตามความเหมาะสม 

7. วิชาบางวิชาที่เห็นว่าน่าจะสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรี เช่น 
วิชา 344-471  ปัญญาประดิษฐ์ขัน้สูง 
วิชา 344-472  หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาต ิ
เพราะมีวิชา 344-371 ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น น่าจะเพียงพอ 
วิชา 344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ขั้นสูง  
เพราะมีวิชา 344-323  การโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์

ด าเนินการแก้ไขชื่อรายวิชาแล้วตามความเหมาะสม 



ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ค าชี้แจงและการด าเนินการ 

เบื้องต้น น่าจะเพียงพอ 

8. วิชา 344-373  หลักการโครงข่ายประสาทเทียม 
วิชา 344-382  การจ าลอง 
วิชา 344-441  การสร้างตัวแปลภาษา 
วิชา 344-481  ทฤษฎีการค านวณ  
ทั้งสี่วิชานี้น่าจะเหมาะส าหรับระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 

เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

9. เมื่ออ่านรายละเอยีดของ 5 วิชาในกลุ่มนี้ แขนงวิชาชีพวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (344-451 ถึง 344-455) รู้สึกว่าหัวข้อในแต่ละวิชา
เกี่ยวพันกันจนน่าจะสามารถรวมเป็นสองหรืออย่างมากสามวิชา
ได้ และแม้กลุม่วิชาแขนงนี้จะมีความส าคญัมาก แต่ในทางปฏิบตัิ
โดยเฉพาะในประเทศไทย โอกาสที่จะใช้วิชาความรู้อย่างเต็มที่ใน
แขนงนี้มีไม่มาก เพราะประเทศเราการพัฒนาซอฟต์แวรส์่วนใหญ่
มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจ านวนคนท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ  
โปรเจ็คไมม่าก 

รายวิชาเลือกที่น าเสนอในกลุ่มวศิวกรรมซอฟต์แวร์เป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศกึษาเพ่ือออกไปประกอบ
วิชาชีพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน 

10. วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาบริหารธุรกิจ ท้ัง 3 วิชา 
วิชา 460-103  หลักการตลาด 

วิชา 460-201  กฎหมายธุรกิจ 

วิชา 460-101  หลักการบัญชีเบื้องต้น 

เป็นวิชาที่มีประโยชน์มาก เมื่อออกไปท างาน ไม่ว่าในภาคธุรกิจ 
หรือ ภาครัฐ/รัฐวสิาหกิจ หรือแมจ้ะท าธุรกิจส่วนตัวแม้ว่าจะไม่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมโดยตรงก็ตาม 

หลักสูตรฯ มีรายวิชาบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย คือ 
รายวิชา 344-492 และมีรายวิชาเลือกของภาควิชา
บริหารธุรกิจทั้ง 3 วิชาให้นักศึกษาเลือกด้วยแล้ว 
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โดย คุณแสงรุ้ง  นิติภาวะชน   กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท 2 เอส เมทัล จ ากัด (มหาชน) 
1.   ควรมีหลักสตูรของคณะวิทยาการจัดการเพิ่ม  เป็นฐานความรู้

ช่วยออกแบบระบบเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได ้ ดังนี ้
-  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
-  ปัจจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ในระบบสารสนเทศ  

 (Human Factors in Information System) 
-  การบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accounting) 

 

 
 

หลักสูตรมี เนื้อหาเหล่านี้อยู่ ในรายวิชา  344 -231,    
344-251, 344-351 และ 344-331 

 

2.   นักพัฒนาโปรแกรม หรือโปรแกรมเมอร ์ ควรเรียนเพิ่มเติม  ดังนี ้
-  การสื่อสารทักษะการพูด เขียน เพื่อสื่อสารให้ตรงประเด็น 
-  การเพิ่ม Productivity เพื่อพัฒนาระบบโดยค านึงถึง ประโยชน์
สูงสุดที่ user จะได้รับ เช่น ความเร็วในการประมวลผล, ขั้นตอน
ในการท างานของโปรแกรม user ควรท างานน้อยที่สุด เพื่อให้ได้
งานท่ีมีคุณค่าต่อ user มากที่สุด 
 
 
 

หลักสูตรมีเนื้อหาและกิจกรรมที่สนับสนุนประเด็นนี้ใน
หลายรายวิชา เช่น 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
344-311  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธ ี
344-351  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
344-392  สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
344-391  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์1 
344-491  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์2  

 


